

Số: 6948/STC -HCSN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Về triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện.

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện.

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện; trong đó tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng như sau: “*Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện, không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.*”.

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố có Công văn số 1122/MTTQ-BTT về thực hiện chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện. Theo đó, trên cơ sở rà soát tình hình thực tế của Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã đề xuất thêm các đối tượng được hỗ trợ gồm:

a- Các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội trên địa bàn Thành phố kiêm nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố và cấp quận, huyện. Những đối tượng này đang được **hưởng chế độ thù lao** theo Quyết định số 6039/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Ngoài ra, có trường hợp các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố và cấp quận, huyện là cá nhân tiêu biểu các giới đang được **hưởng phụ cấp, trợ cấp** từ ngân sách Nhà nước giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố và cấp quận, huyện (ví dụ: Trưởng Ban Liên lạc Cựu tù Chính trị và Tù binh,...)

b- Các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố và cấp quận, huyện là cá nhân tiêu biểu đang **hưởng lương hưu trí**.

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 8843/VP-VX; theo đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo: “*Giao Sở Tài chính xem xét và có ý kiến*

đối với kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tại Công văn số 1122/MTTQ-BTT, trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định”.

Tuy nhiên, qua rà soát kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố với quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg, Sở Tài chính nhận thấy có vướng mắc về đối tượng áp dụng. Do đó, ngày 23 tháng 3 năm 2015, Sở Tài chính đã có Công văn số 2005/STC-HCSN xin ý kiến Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về nội dung trên.

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg.

Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 8843/VP-VX ngày 25 tháng 10 năm 2014, Sở Tài chính hướng dẫn đến các quý cơ quan, đơn vị về chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí như sau:

#### **1/ Đối tượng áp dụng:**

Đối tượng áp dụng chế độ sinh hoạt phí theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện, không trong danh sách trả lương hàng tháng theo thang bảng lương quy định tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, các hội được giao biên chế và kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a) Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội;

b) Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu đang công tác hoặc giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội;

c) Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện là những người làm việc trong các doanh nghiệp, hưởng lương theo cơ chế doanh nghiệp;

d) Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện là những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

đ) Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện là những người hoạt động trong các lĩnh vực khác, không trong danh sách trả lương hàng tháng từ ngân sách nhà nước.

#### **2/ Mức hỗ trợ:**

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg. Cụ thể:

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố được hỗ trợ sinh hoạt phí, mức: 230.000 đồng/người/tháng;

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện được hỗ trợ sinh hoạt phí, mức: 120.000 đồng/người/tháng;

- Trường hợp một người tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nhiều cấp thì hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí ở cấp cao nhất.

### 3/ Nguồn kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg. Cụ thể:

\* Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ được giao hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố để thực hiện hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

\* Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện:

- Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hành của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

- Riêng từ ngày 15 tháng 7 năm 2014 (ngày Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) đến ngày 31 tháng 12 năm 2015: đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các quý cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp và nghiên cứu kiến nghị Bộ Tài chính xem xét./.

*Thu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP “để báo cáo”;
- Lưu: VT, QHPX, HCSN (Tài).



K.T. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Tấn Tài*  
Nguyễn Tấn Tài